

ชื่อเรื่อง	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาชญากรรมต่อตำรวจ ในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชื่อ-สกุล นักศึกษา	เอกวัฒน์ สุขน้ำคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.เบญญาศิริ งามสอาด
หลักสูตร	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปี พ.ศ.	2567

---

### บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาชญากรรมต่อตำรวจ 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาชญากรรมต่อตำรวจในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เป็นวิจัยเชิงปริมาณ กรอบแนวคิดใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเจมส์ คีตสัน ปันทอง ประชากรได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 24,039 คน นำมาคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาร์โย ยามาเน ได้ 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และค่าเอฟ

ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาชญากรรมต่อตำรวจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ด้านการมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นดำเนินงานและ ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาชญากรรมต่อตำรวจในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการให้ข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาชญากรรมต่อตำรวจในพื้นที่ เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการให้ข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาชญากรรมต่อตำรวจในพื้นที่ เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

**คำสำคัญ** การมีส่วนร่วมของประชาชน การให้ข่าว การกระทำความผิดอาชญากรรมต่อตำรวจ  
เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

**Aekkwat Suknamkham**